

Số: 98/BC-BKTXH

Thăng Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề trẻ em trên địa bàn huyện năm 2024 (Tại kỳ họp thứ 20 HĐND huyện, khóa XII)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. Thực hiện phân công của Thường trực HĐND huyện. Trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo số 746/BC-UBND ngày 15/11/2024 của UBND huyện về Kết quả thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề trẻ em trên địa bàn huyện năm 2024. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo nội dung thẩm tra như sau:

1. Kết quả tình hình triển khai thực hiện:

Thực hiện Điều 94 Luật Trẻ em, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 về kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em huyện Thăng Bình giai đoạn 2021 - 2030. Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc đã tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo các Phòng, ban, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác trẻ em; xây dựng, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án về trẻ em trên địa bàn huyện; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và các Chương trình, kế hoạch về trẻ em tại các địa phương.

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 494/KH-UBND ngày 18/3/2024 về triển khai thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện Thăng Bình năm 2024. UBND các xã, thị trấn cũng đã xây dựng các Kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em, Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan đến trẻ em nhằm thu hút sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là công tác phòng ngừa, giảm thiểu số trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực...

Công tác quản lý nhà nước về trẻ em ở các cấp được tăng cường và đạt được kết quả nhất định, trong đánh giá công tác quản lý nhà nước làm rõ thêm sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Các mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa, thể dục, vui chơi, giải trí... cho trẻ em từng bước được chú trọng, công tác vận động xã hội hóa được quan tâm.

Tuy nhiên công tác trẻ em còn những mặt hạn chế cần qua tâm: Công tác truyền thông, tuyên truyền về bảo vệ chăm sóc trẻ em chưa được thường xuyên. Trẻ em vi phạm pháp luật trong thời gian qua vẫn còn xảy ra và có chiều hướng gia tăng

(trộm cắp vặt, điều khiển xe máy tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi...). Việc tư vấn pháp luật hỗ trợ tâm lý học sinh ở các trường học chưa được triển khai. Việc đầu tư các công trình, sân chơi, Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các địa điểm công cộng, trường học chưa đáp ứng nhu cầu cho thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Chưa xây dựng được nhiều mô hình bảo vệ trẻ em và các mô hình khác liên quan đến trẻ em tại cộng đồng.

2. Nhiệm vụ và giải pháp năm 2025:

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác trẻ em trong năm 2025 như trong Báo cáo số 746/BC-UBND ngày 15/11/2024 của UBND huyện. Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị quan tâm một số nội dung:

Đề nghị UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết để thực hiện và tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em, trong đó có nội dung phòng, chống xâm hại trẻ em tại địa phương theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 121/2020/QH14 của Quốc hội, khóa XIV.

Phân bổ ngân sách nhà nước chi thường xuyên để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện cho đến khi HĐND tỉnh Ban hành Nghị quyết quy định cụ thể.

Tập trung chỉ đạo, có giải pháp cụ thể việc thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về trẻ em năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế, trong đó chỉ đạo quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật, tình trạng bạo lực học đường.

Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ 3 môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường, xã hội; Tạo môi trường sống, học tập an toàn, lành mạnh, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn, tập huấn lại cho đội ngũ cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại cộng đồng dân cư.

Quan tâm đầu tư nguồn lực, huy động từ sự ủng hộ của các tổ chức, các nhà hảo tâm để thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình chăm sóc bảo vệ trẻ em.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về Kết quả thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề trẻ em trên địa bàn huyện năm 2024. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Đại biểu khách mời;
- Lưu VT-BKTXH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong